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ÖRSTUTT UM FÉLAGIÐ

•Stofnað 11. febrúar 1988

•Fjölgreinafélag með 13 deildir

• Iðkendur í allt um 3.500 talsins

•Starfsmenn um 200 þ.a. 4,7 stöðugildi á skrifstofu

•Velta frá rekstri um 700 m.kr. á ári



ÖRSTUTT UM FÉLAGIÐ

•Rekur sex meistaraflokka í boltaíþróttum

•Rekur tvo meistaraflokka í íshokkí

•Auk afreksstarfs í öðrum hóp- og einstaklingsíþróttum



SKIPURIT FJÖLNIS



FJÁRMÁL FÉLAGSINS



ÁRIÐ 2023

•Heildartekjur rúmar 960 m.kr. með reiknaðri húsaleigu

•Tap á heildarrekstri félagsins um 88 m.kr. 

•Flestar deildir í einhverjum taprekstri 

•Um 83% tapsins mátti rekja til meistaraflokksreksturs í 
boltagreinum



ÁRIÐ 2023

•Eigið fé jákvætt – 38 m.kr.

•Heildarskuldir um áramót um 116 m.kr
• Engar langtímaskuldir 

• Skammtímaskuldir hækkuðu um 39 m.kr. á milli ára



HVAÐ BREYTTIST FRÁ FYRRA ÁRI

•Tekjur boltagreinanna þriggja lækkuðu um 46 m.kr. 

•Á sama tíma hækkaði kostnaðurinn í þessum þremur 
deildum um 29 m.kr.



HVAÐ GERÐIST OG HVERNIG VAR RÁÐIST 
Á VANDANN



HVAÐ GERÐIST ÁRIÐ 2023

•Við sofnuðum á verðinum

•Covid árin mögulega truflað nýjar deildarstjórnir í 
einhverjum tilfellum



HVERNIG VAR BRUGÐIST VIÐ ÁRIÐ 2024

• Ný aðalstjórn kjörin 19. mars 2024

• Í apríl var ljóst að um verulegan lausafjárvanda var að ræða

• Haft var samband við ÍBR og menningar- og íþróttasvið 
Reykjavíkurborgar

• Settur á stofn vinnuhópur sem fór í að greina stöðu félagsins



HVERNIG VAR BRUGÐIST VIÐ ÁRIÐ 2024

• Fundað með nýjum deildarstjórnum allra stærstu deildanna á 
vormánuðum til að fara yfir helstu viðbrögð

• Aukin áhersla á gerð og eftirfylgd rekstraráætlana allra 
deilda auk aðalsjóðs

• Áhersla á aukna tekjuöflun bæði í formi styrktaraðila sem og 
hefðbundinna fjáraflanna



HVERNIG VAR BRUGÐIST VIÐ ÁRIÐ 2024

•Áhersla lögð á að draga þyrfti úr kostnaði þar sem það 
væri hægt, án þess að skerða þjónustu við barna- og 
unglingastarf

•Áhersla á aukinn rekstrarlegan aðskilnað 
meistaraflokksstarfs og barna- og unglingastarfs



BRÁÐABIRGÐANIÐURSTAÐA 2024

•Verulegur viðsnúningur í rekstri félagsins sem kynntur 
verður á aðalfundum á næstu mánuðum

•Erum þó ekki alveg komin fyrir vind – þurfum lengri tíma 
til að leysa úr ýmsu sem út af stendur



HVERJU ÞÖKKUM VIÐ ÁRANGURINN

• Stuðningi ÍBR og menningar- og íþróttaráðs við að greina 
vandann og bregðast við lausafjárvandanum

• Sjálfboðaliðum félagsins í öllum stjórnum, meistaraflokksráðum 
og barna- og unglingaráðum

• Styrktaraðilum félagsins, Grafarvogsbúum og öðrum 
velunnurum félagsins



TAKK FYRIR


	Verkefni nýs Formanns
	Örstutt um félagið
	Örstutt um félagið
	Skipurit Fjölnis
	Fjármál félagsins
	Árið 2023
	Árið 2023
	Hvað breyttist frá fyrra ári
	Hvað gerðist og hvernig var ráðist á vandann
	Hvað gerðist Árið 2023
	hvernig var brugðist við Árið 2024
	hvernig var brugðist við Árið 2024
	hvernig var brugðist við Árið 2024
	Bráðabirgðaniðurstaða 2024
	Hverju þökkum við árangurinn
	Takk fyrir

